

## VCCI thoả thuận hợp tác với Tổng Cục Thuế

**N**gày 23/3/2010, tại Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trong việc Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi về thủ tục Thuế.

Lễ ký kết được tiến hành dưới sự chứng kiến của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đặng Hạnh Thu - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Lê Hồng Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Phòng ban của cả hai đơn vị và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí và truyền hình.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và Tổng cục Thuế trong việc Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nhằm tạo thuận lợi về thủ tục thuế là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án quốc gia "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010" do Chính phủ giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện.

Đây cũng là một trong



*Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện VCCI ký kết với bà Lê Hồng Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.*

những nội dung của Chính phủ điện tử đang được triển khai nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính công tới người dân và các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng và hiệu quả quản lý của Chính phủ.

Thỏa thuận này nhằm mục đích tạo một khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, gắn kết các hoạt động xúc tiến ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho doanh

nh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp.

Các hoạt động phối hợp dự kiến giữa hai bên bao gồm Xây dựng giải pháp ứng dụng CNTT nhằm thuận lợi hóa việc thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp; Tiến hành điều tra,

khảo sát doanh nghiệp về độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc ứng dụng CNTT để thực hiện kê khai Thuế điện tử; Tổ chức chuỗi hội thảo về Thuế điện tử tại các địa phương...

Trên cơ sở các nội dung cơ bản như trên, hàng năm VCCI và Tổng cục Thuế sẽ đề xuất các hoạt động cụ thể và thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để tham gia chương trình này.

Là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trực tiếp là Viện Tin học Doanh nghiệp đã tích cực, chủ động tham gia vào công tác tổ chức, xét chọn, đóng góp lớn vào sự thành công của Viet Nam ICT Awards 2009.

Cũng như năm 2008, VCCI là đơn vị phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 nhóm Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Với năm 2009, Viện Tin học Doanh nghiệp đã thực hiện một khối lượng công việc lớn là gửi hơn 3.000 bộ hồ sơ và giấy mời đến các doanh nghiệp trong cả nước tham gia Giải thưởng. Và để phục vụ công tác xét chọn thuộc lĩnh vực nói trên, VCCI đã bố trí 15 nhân viên thường xuyên làm nhiệm vụ nhập hồ sơ dữ liệu, thậm chí viết riêng một phần mềm nhập liệu và chấm điểm tự động để công tác phục vụ

Viet Nam ICT Awards 2009:

## Khẳng định vai trò quan trọng của VCCI



Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI tại Lễ trao giải Vietnam ICT Awards 2009.

Viet Nam ICT Awards 2009 được diễn ra một cách chính xác, nhanh chóng nhất.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, lên danh sách gửi giấy mời, đề cử doanh nghiệp tham gia, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam còn tham gia vào các Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo Giải thưởng. Để chuẩn bị cho cuộc họp của Hội đồng Sơ khảo, VCCI đã tổ chức một ban đánh giá độc lập gồm 5 người với thành viên tham dự gồm Lãnh đạo VCCI, Tổng biên tập báo Diễn đàn doanh nghiệp để đưa ra kết quả xét chọn cho Hội đồng Sơ khảo tham khảo.

Sao lưu dữ liệu:

## Những điều doanh nghiệp cần biết



Những cản trở về chi phí và công nghệ đã khiến cho chỉ có khoảng 26% doanh nghiệp thực hiện sao lưu dữ liệu hàng ngày, và cũng chỉ sao lưu khoảng 40% số dữ liệu.

Những số liệu mới đây nhất cho thấy điều đáng lo ngại – dù đã thừa nhận thực tế là có ít nhất 40% dữ liệu của doanh nghiệp sẽ bị tổn thất nếu hệ thống máy tính bị hư hỏng trong hỏa hoạn, thì trung bình các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và

Nhật Bản chỉ sao lưu 60% lượng dữ liệu về công ty và về khách hàng của họ.

Trên thực tế, chỉ một phần tư số doanh nghiệp khảo sát (chiếm 26%) thực hiện sao lưu dữ liệu hàng ngày và khoảng 30% doanh nghiệp được hỏi thực hiện sao lưu hàng tháng hoặc thậm chí ít hơn thế.

Điều thường thấy là các DNVVN thường gặp phải vấn đề chi phí là rào cản lớn nhất đối để có được mức độ bảo vệ thỏa đáng. Mặc dù một nửa số DNVVN được hỏi trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản chi tiêu hơn 40% ngân sách cho CNTT hàng năm của họ vào mảng lưu trữ, họ vẫn cảm thấy cần có nhiều tiền hơn để giải quyết triệt để các vấn đề về lưu trữ trong doanh nghiệp mình.

Những chi phí lưu trữ ngày càng tăng thường được lý giải bởi sự gia tăng mạnh của lượng thông tin cần được bảo vệ, quản lý và duy trì. Tuy nhiên, các DNVVN không sử dụng các tài nguyên lưu trữ của mình một cách hiệu quả, điều này dẫn tới phát sinh những chi phí không cần thiết. Một DNVVN bình thường sử dụng và quản lý ít nhất 4 phương thức khác nhau để sao

lưu và lưu trữ dữ liệu. Điều này lý giải tại sao họ không thể thực hiện việc sao lưu dữ liệu một cách thường xuyên!

Để bảo vệ dữ liệu của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng, các DNVVN cần phải có một hệ thống sao lưu đơn giản nhưng mạnh mẽ có thể giúp họ tự động hóa việc sao lưu với chi phí vừa phải.

Hàng ngày, những dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp không chỉ cần được đảm bảo an toàn mà còn cần phải được truy nhập với đúng người, đúng thời điểm. Bên cạnh đó, việc chi tiêu ngân sách cũng cần phải hợp lý, trong khi vẫn đảm bảo thậm chí nâng cao hơn nữa hiệu suất công việc. Ngoài ra, cũng cần phải đảm bảo và thẩm định việc tuân thủ các chính sách, quy định nhằm quản lý hiệu quả dữ liệu nhạy cảm, đồng thời cần tối ưu hóa những tài nguyên hiện có.

Thêm vào đó, Các DNVVN nên tìm kiếm những giải pháp cho phép quản lý đơn giản, có khả năng mở rộng khi hoạt động kinh doanh của họ phát triển, và đầu tư nhiều nhất có thể nhằm đảm bảo chi phí sao lưu không tăng lên quá nhanh.

# Lừa đảo công nghệ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 23/3/2010, hội nghị bảo mật Security World 2010 chủ đề “Xây dựng chiến lược an ninh bảo mật thiết thực và hiệu quả trước những thách thức kinh tế mới” đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện này sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/3.

Theo ông Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an, trong năm 2009 Việt Nam có hơn 1.000 website bị hacker tấn công, tăng hơn gấp đôi so với năm 2008 (461 website) và gấp ba lần so với năm 2007 (342 website). 3 tháng đầu năm 2010 đã có hơn 300 website của các cá nhân và tổ chức thuộc lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, ngân hàng, các tổ chức cung cấp dịch vụ có tên miền .vn bị các hacker nước ngoài đột nhập.

Ông Thế cho hay tội phạm công nghệ đã dùng đủ loại thủ đoạn từ giả mạo website (phishing) đến cài đặt các loại mã độc trojan, spyware, keylogger và adware để lấy cắp địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân như tên, địa chỉ và số điện thoại.

Bên cạnh đó, các hoạt động phạm tội



*Khi thị trường chứng thực điện tử phát triển, sẽ là đích ngắm mới của hacker.*

liên quan đến công nghệ khác như mua bán thông tin thẻ tín dụng trên mạng, trộm cắp tài khoản, làm thẻ tín dụng giả để rút tiền từ máy ATM, lừa đảo trên các web thương mại điện tử vẫn tiếp tục gia tăng.

Ông Thế cho biết, trong năm 2009, ngành công an đã phanh phui hơn 40 vụ án công nghệ cao với thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Một số chuyên gia bảo mật nhận định năm 2010 sẽ tiếp tục là một năm nóng bỏng về an ninh mạng bằng việc xuất hiện nhiều biến thể virus mới, tội phạm sẽ chuyên nghiệp, tinh vi hơn và các vụ việc đánh cắp thông tin dữ liệu về người dùng sẽ phức tạp hơn.

# Cơ hội cho doanh nghiệp Việt vào thị trường Phần Lan

Ngày 18/3/2010, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) đã phối hợp với Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo (IPP), Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức hội thảo “CNTT – Cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan”.

Bà Merja Sjoblom – Chuyên gia của Trung tâm Phát triển xã hội thông tin (TIEKE) cho biết, hiện Chính phủ Phần Lan đang có một số chương trình hỗ trợ cho các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam như chương trình đối tác đổi mới sáng tạo (Innovation Partnership Programs), Chương trình hỗ trợ tìm kiếm đối tác...

Ông Tạ Việt Dũng – Phó Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) đã đưa ra một số đề xuất như phát triển cổng thông tin doanh nghiệp, tổ chức tham quan tiếp xúc giữa doanh nghiệp hai bên, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại...

Được biết, những năm gần đây quan hệ thương mại giữa Phần Lan và Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh, tuy nhiên kim ngạch thương mại song phương vẫn còn ở mức khiêm tốn. Năm 2007 là 170 triệu USD, năm 2008 là 240 triệu USD. Chính vì vậy, hội thảo là sự kiện được tổ chức sau chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phần Lan tới Việt Nam vào tháng 11/2009, đặt hi vọng là bước khởi đầu góp phần thực hiện mục tiêu đạt 1 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

## DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TIÊU BIỂU



[www.anphatgroup.com](http://www.anphatgroup.com)



[www.phuanrubber.com](http://www.phuanrubber.com)



Peace of mind

[www.thienhoa.com](http://www.thienhoa.com)



STEPRO

[www.steprovn.com](http://www.steprovn.com)



HATHANH PLASTIC

[www.hathanhplastic.com](http://www.hathanhplastic.com)



[www.vietnam-tea.com](http://www.vietnam-tea.com)



[www.constructag.com](http://www.constructag.com)



[www.sunshineviet.com](http://www.sunshineviet.com)



[www.vietworld.vn](http://www.vietworld.vn)



[thuongmai.khatoco.com](http://thuongmai.khatoco.com)

**ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ**

Tel: 84 4 35742623 | Hotline: 0904302725

Email: [promotion@vnemart.com.vn](mailto:promotion@vnemart.com.vn)

YahooMessenger: [thangnh259](http://thangnh259) | Skype: [thangnh.vcci](http://thangnh.vcci)

**TIN TỨC**

## Hoạt động của Đề án 191

Hiện nay, VCCI đang triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu miễn phí. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

1. Quảng bá không hạn chế sản phẩm trên mạng lưới của VNemart gồm các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Phi.
2. Nâng cấp hệ thống website, hosting, thiết kế banner theo yêu cầu.
3. Tăng lượng truy cập thường xuyên 1000 visitor/tháng
4. Chế độ ưu tiên nhận được thông tin các sự kiện của VCCI.
5. Miễn phí đặt logo hoặc banner trên

www.vnemart.com.vn trong 10 ngày với lượng truy cập trên 5000 visitor/ngày.

6. Thành viên cao cấp của CD “ Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam”

**Thông tin chi tiết xin liên hệ:**

**Anh Nguyễn Hoàng Thắng**

**Tel: 84-4-35742187 máy lẻ 33 Fax: 84-4-35742622**

**Mobile: 0904302725**

**Email: promotion@vnemart.com.vn**

**Yahoo : thangnh259 Skype : thangnh.vcci**

## Sự kiện sắp tới:

### Viện Tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

**1/ Khóa đào tạo**

“Hợp đồng điện tử - Bước tiến mới cho doanh nghiệp” trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức về Thương mại Điện tử cũng như các vấn đề cần giải quyết khi áp dụng. Học viên được thực hành trực tuyến trên máy tính có nối mạng internet.

Thời gian: Từ 8h30 đến 16h30 ngày 27/04/2010

Địa điểm: Trung tâm tư vấn CNTT cho Doanh nghiệp

Tầng 10, Tòa nhà HITTC - 185 Giảng Võ, Hà Nội.

Kinh phí: Đề án hỗ trợ toàn phần

**2/ Khóa đào tạo**

“Xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử” trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức về Thương mại Điện tử cũng như các vấn đề cần giải quyết khi áp dụng. Học viên

được thực hành trực tuyến trên máy tính có nối mạng internet. Quý doanh nghiệp có thể đăng ký học một trong hai khóa theo lịch dưới đây:

**Khóa 1:** Từ 8h30 đến 16h30 ngày 15/04/2010

**Khóa 2:** Từ 8h30 đến 16h30 ngày 21/04/2010

**Địa điểm:** Trung tâm tư vấn CNTT cho doanh nghiệp Tầng 10, Tòa nhà HITTC - 185 Giảng Võ, Hà Nội.

**Kinh phí:** Đề án hỗ trợ toàn phần

**Địa chỉ liên hệ:**

**Viện Tin học doanh nghiệp – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam**

**Tầng 4, Tòa nhà VCCI - Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội**

**Điện thoại: 043-5771454 (ext: 105), gặp Ms.Tuyết Mai hoặc Mr Thành Công.**

**Email: tuyetmai@itb.com.vn ; congitb@gmail.com**

**Fax: 04- 35742622**

Viện Tin học Doanh nghiệp - Trung tâm tư vấn và chăm sóc khách hàng - Tầng 4, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội  
ĐT: (04). 3577 1452 – (04). 3211 3628 \* Fax: (04). 3574 2622 \* website: vccisoft.com.vn \* Hotline: 0904. 036.066

Tổ chức và thực hiện: Viện Tin học Doanh nghiệp và Báo Bưu Điện Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 4, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 35742187 - Fax: (84-4) 35742622 - Email: contact@itb.com.vn  
Số lượng: 6000 bản, giấy phép xuất bản số 48/GP-XBBT của Bộ VHTT cấp ngày 20/10/2005